

## บันทึกข้อความ

ที่ สพศก.๗๕๗. ๖๖ /2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งมาตรการในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน บุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก

ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น

เพื่อให้การดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่จะพักอาศัยในหอพัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ร่วมกันจัดทำ ประกาศมาตรการในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้



(นางสุรีย์ ต้นชัยवाल)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

**ประกาศ เรื่อง มาตรการในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัย  
ในหอพักของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นั้น

เพื่อให้การดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่จะพักอาศัยในหอพัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย จึงขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

มาตรการในการป้องกัน	วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. มาตรการการคัดกรอง</b> 1.1 คัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร	-จัดตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิบริเวณหน้าทางเข้าอาคารพระบรมมณและทางเข้าอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา  -จัดนักการและพนักงานของบริษัทคู่สัญญา ให้ดูแลประจำจุดวันละ 1 คน หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร และให้นักการที่ดูแลประสานงานไปยังพยาบาลประจำหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ในวันทำการ นอกเวลาทำการให้แจ้งอาจารย์เวรรักษาการณ์	-หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก  -หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก
<b>2. มาตรการด้านสังคม</b> 2.1 การรักษาระยะห่างทางสังคม	-ห้องคอมมูนรูม ให้จัดที่นั่ง ที่พักผ่อน ห่างกัน 1-2 เมตร และติดป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาระยะห่างทางสังคม และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้  - ปรับจำนวนผู้พักในห้องพักอาคารพระบรมมณ ให้เหมาะสม คือ พักห้องละ 2 คน  -นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้พักในหอพัก ต้องพักในห้องพักภายในอาคารพระบรมมณ หรืออาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ตามที่ทางสถาบันจัดไว้ให้เท่านั้น	-หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก  -หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก  -หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา

มาตรการในการป้องกัน	วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>2.2 การรับบริการหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>2.3 การให้บริการออนไลน์</p>	<p>- หากนักศึกษาต้องการติดต่อหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ให้ใช้การโทรศัพท์ เพื่อสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ 081-909-9972 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.</p> <p>- การให้บริการนักศึกษา เน้นให้บริการ Online พร้อมจัดทำ คลิปวิดีโอแนะนำการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>-หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p>
<p><b>3. มาตรการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล</b></p> <p>3.1 วางแอลกอฮอล์เจล/แอลกอฮอล์สเปรย์</p> <p>3.2 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า</p> <p>3.3 ล้างมือบ่อยๆ หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล</p> <p>3.4 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน</p> <p>3.5 ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนบุคคล</p> <p>3.6 เมื่อนักศึกษามีอาการผิดปกติหรือไปในที่สุ่มเสี่ยง</p> <p>3.7 รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ</p>	<p>-วางแอลกอฮอล์เจลจุดที่มีการสัญจรผ่านบ่อยๆ ห้อง common room และหน้าลิฟต์อาคารหอพัก</p> <p>- สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เป็นประจำในการพักอาศัยที่หอพัก และเมื่อออกจากหอพัก</p> <p>- หมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอ</p> <p>- เมื่อไปรับประทานอาหารที่ฝ่ายโภชนา ให้เตรียมช้อนส้อมและแก้วน้ำไปเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน</p> <p>- การรับประทานอาหารในหอพัก ควรแยกอุปกรณ์เฉพาะส่วนบุคคล</p> <p>- หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น</p> <p>- หากนักศึกษามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เจ็บคอ ฯลฯ หรือได้ไปพบปะกับบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือไปในที่สุ่มเสี่ยง ให้รีบแจ้งต่อพยาบาลหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>- หมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ไปในที่แออัดหรือสุ่มเสี่ยง</p> <p>- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การรักษาความสะอาด ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติที่ดีในการ</p>	<p>-หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก</p> <p>-บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>-บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>- นักศึกษา</p> <p>-บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>- บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>- พยาบาลประจำหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>- บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>- หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา</p>

มาตรการในการป้องกัน	วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
3.8 สร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล	ป้องกันตนเองในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ infographics เผยแพร่ตามจุดต่างๆที่เห็นชัดเจน ผ่าน Line Group ชั้นปี	- หัวหน้าชั้นปี
4. มาตรการด้านอนามัยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		
4.1 การทำความสะอาดประจำวัน	- ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน และนำขยะมูลฝอยในห้องไปทิ้งทุกวัน	- บุคลากรและนักศึกษา
4.2 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส	- ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้อง Common room ทางเดินส่วนกลาง ลานซักรีดทุกวัน และนำขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกวัน  -ให้นักการและพนักงานทำความสะอาดของบริษัทคู่สัญญาฯ ทำความสะอาดลูกบิดประตูและปุ่มกดลิฟต์ประจำวัน ด้วยแอลกอฮอล์ ทุก 2 ชั่วโมง	-หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก  - หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก
4.3 ตรวจสอบความสะอาดห้องพักอย่างสม่ำเสมอ	-ตรวจสอบความสะอาดห้องพักนักศึกษา และประเมินผลความสะอาดให้นักศึกษาทราบและปรับปรุง พร้อมให้คำแนะนำ	- หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
วันที่ 12 มิถุนายน 2563